

# THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG





## TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG VÀO TOP 20 “THƯƠNG HIỆU VÀNG VIỆT NAM 2020”, HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG NHẬN BẰNG VÀNG “NHÀ QUẢN LÝ TÀI NĂNG VIỆT NAM 2020”



PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long được nhận bằng vàng “Nhà quản lý tài năng Việt Nam 2020”

“**X**ây dựng nền kinh tế xanh Quốc gia – Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, Doanh nhân trí thức tiêu biểu năm 2020” là chương trình truyền thông do Viện kinh tế và Văn hóa kết hợp với Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hiệp hội thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam tổ chức. Chương trình diễn ra ngày 19 tháng 07 năm 2020 tại Hà Nội. Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã vinh danh hơn 100 đơn vị, thương hiệu tiêu biểu năm 2020, trong đó có Trường Đại học Cửu

Long. Trường Đại học Cửu Long là 1 trong 4 trường đại học, cao đẳng trong cả nước nằm trong danh sách được đề cử top 50, và vinh dự được bầu chọn top 20 nhận được danh hiệu “Thương hiệu Vàng Việt Nam sản phẩm năm 2020 - Sản phẩm / dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng 2020”. PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long được nhận bằng vàng “Nhà quản lý tài năng Việt Nam 2020”





Các đại biểu nhận bằng vàng “Nhà quản lý tài năng Việt Nam 2020”



Đoàn cán bộ Trường ĐH Cửu Long chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.



## TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TÒA NHÀ LỚP HỌC - THƯ VIỆN

Sáng ngày 17/08/2020, Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tòa nhà lớp học – thư viện gồm 6 tầng, với quy mô cho 1500 sinh viên/ca học, dự kiến tháng 3/2021 sẽ đưa vào sử dụng.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long mong muốn: “Tòa nhà này sẽ là nơi gắn kết giữa thầy và trò của Trường Đại học Cửu Long trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế”



Các Thầy làm lễ khởi công



Bảng vẽ  
phối cảnh  
tòa nhà  
lớp học-  
thư viện



## TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Phong trào thi đua Trường Đại học Cửu Long có nhiều chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2015 - 2017, đặc biệt là từ 2017 - khi PGS. TS. Lương Minh Cừ trở thành hiệu trưởng của Trường.

Với chiến lược về con người sắc sảo và sự quyết đoán dám chịu trách nhiệm, khả năng tập hợp sức mạnh tập thể quần chúng, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã đề ra những mục tiêu cụ thể, thiết thực và quyết tâm thực hiện với khẩu hiệu: “Tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”

Trong 5 năm (2015 – 2020) trường đã đào tạo hơn 4000 cử nhân, kỹ sư và hơn 500 thạc sĩ nhiều ngành.... Trường Đại học Cửu Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng



**PGS.TS. Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc Hội nghị**

5 tập thể, 5 cá nhân xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển nhà trường. Tại đại hội này, Trường Đại học Cửu Long cũng đã khen 16 tập thể và 77 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua.



**Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua**





**Giao lưu với Trường Đại học Dong Yang (Hàn Quốc)**



**Lãnh đạo Trường làm việc với Lãnh Sự quán Campuchia**

Đảng bộ nhà trường được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long công nhận là đơn vị vững mạnh trong 5 năm liền.

100% công đoàn viên đều đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chăm lo

đời sống tương đối tốt, hàng năm Cán bộ - Giảng viên được Trường tổ chức khám bệnh tổng quát, được đi nghỉ mát, được chi phúc lợi cho những dịp lễ tết, có tháng lương 13...tinh thần tự tưởng đoàn viên công đoàn ổn định, tin tưởng, phấn khởi.

Đoàn thanh niên hoạt động rất năng nổ đã góp phần tạo nên nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, tốt về đạo đức, nhân cách, góp phần nâng cao thương hiệu trường đại học Cửu Long.

Năm 2015 Đoàn thanh niên trường đại học Cửu Long đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 18 năm xây dựng và phát triển nhà trường.

Có thể nói, phong trào thi đua trong 5 năm qua 2015 – 2020, Trường đã gặt



### Xưởng Cơ khí Trường Đại học Cửu Long

hái được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo, hợp tác quốc tế. Nghiên cứu khoa học gắn liền với mô hình sản xuất giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm. Cơ sở vật chất của Trường được đầu tư, nâng cấp toàn diện.

## HỘI KHUYẾN HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN 3 NHIỆM KỲ 2020 – 2025

**Đ**ại hội Hội khuyến học cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Trường Đại học Cửu Long diễn ra ngày 20/08/2020, nhằm tổng kết công tác nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Bằng nhiều hình thức vận động, trong nhiệm kỳ qua, quỹ học bổng của Hội đã có hàng ngàn suất có giá trị. Nhiều tập thể cá nhân đóng góp vào quỹ khuyến học hơn 581.129.000 VNĐ. Hội đã trao hơn 653.000.000 VNĐ học bổng cho Hội học sinh, sinh viên để Hội trao cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp: Tập đoàn Lộc Trời; Tập đoàn Trung Nguyên Legend; doanh nhân Huỳnh Uy Dũng... trao trực tiếp học bổng cho sinh viên với số tiền 100.000.000 VNĐ.

Bên cạnh đó, nhà trường còn trích học phí

tạo nguồn học bổng khuyến tài. Hàng năm, Trường xét chọn và trao học bổng cho hơn 350 sinh viên loại giỏi, xuất sắc, mỗi suất loại giỏi là 1.500.000 VNĐ, loại xuất sắc là 1.750.000 VNĐ.

Trường Đại học Cửu Long đã thành lập quỹ học bổng Lê Đức Hiện (Ông là Chủ tịch hội đồng quản trị của trường) số tiền ban đầu là 150.000.000 VNĐ. Quỹ học bổng này được trao cho sinh viên của trường và những học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức trao học bổng cho con cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên của trường có thành tích học tập giỏi, xuất sắc.

Với những thành tựu trên, năm 2016, 2017 Hội khuyến học trường được Trung ương Hội Khuyến học tặng bằng khen đơn vị học tập



tiêu biểu; UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đơn vị học tập. Nhiều cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh, Hội khuyến

học tỉnh và Hội khuyến học khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long. Đây là động lực để cán bộ Hội phấn đấu trong công tác Hội và phong trào Khuyến học, khuyến tài của nhà trường.



Các Thầy (cô) tích cực tham gia các hoạt động trong Hội khuyến học



Các em sinh viên nhận học bổng trong năm học mới